

ตารางรายละเอียดการยื่นขอรับรองหลักสูตร

ชื่อหน่วยงาน/สถาบัน	สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ที่อยู่	๒๕๒/๖ ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประเภท หน่วยงาน/สถาบัน	หน่วยงานราชการ ต้นสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ชื่อหลักสูตร	นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง
คุณสมบัติของผู้เรียน	<ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคการศึกษาภาคบังคับ เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจเป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชั่วโมง			รายชื่อวิทยากร
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม	
๑. หมดวิชาความรู้พื้นฐาน	คำอธิบายรายวิชา	๓	๒	๕	ท/ป
๑.๑ กายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า	กายวิภาคศาสตร์ของเท้า และความผิดปกติเกี่ยวกับเท้า แผนภูมิแสดงจุดเกี่ยวกับอวัยวะบนฝ่าเท้า	๒			<ol style="list-style-type: none"> นายประติษฐ์ศักดิ์ เศษบุญญาภิชาติ นางภัสสรา รักเกือ นายตรีสพงศ์ สุวรรณพันธ์
๑.๒ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ	หลักทั่วไปของกฎหมายวิชาชีพ จรรยาบรรณ และบทกำหนดโทษของกฎหมาย หลักจริยธรรม ศีลธรรมและกิริยามารยาท	๑			<ol style="list-style-type: none"> นายประติษฐ์ศักดิ์ เศษบุญญาภิชาติ นายตรีสพงศ์ สุวรรณพันธ์

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชั่วโมง			รายชื่อวิทยากร	พบ
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม		
๑.๓ เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น	การขยายไทยประกอบกรวด ข้อห้ามและประโยชน์วิธีการใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ การขยายไทยประกอบกรวดเท้าและบรรเทาอาการปวด เช่น การประคบสมุนไพร	๒			๑ นายประดิษฐ์ศักดิ์ เศรษฐัญญาภิชิต ๒ นายตรัสพงศ์ สุวรรณพันธ์	
๒. หมวดวิชาความรู้เฉพาะสาขา		๑	๓๔	๓๕		
๒.๑ ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้า	ประวัติความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า ผลการนวดฝ่าเท้าต่อสุขภาพ ประโยชน์และโทษของการนวดฝ่าเท้า ข้อห้ามและข้อจำกัดในการนวด	๑			๑ นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒ นายธนชาติ พิณจรัสเกษ	
๒.๒ การตัดตน	การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ ข้อควรระวังต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างร่างกายด้วยการใช้ท่าฤๅษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ท่า ประโยชน์ข้อแนะนำและข้อควรระวัง การฝึกกลมหายใจ		๔		๑ นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒ นายธนชาติ พิณจรัสเกษ	

โครงสร้างหลักสูตร

ชื่อวิชา	คำอธิบายรายวิชา	จำนวนชั่วโมง			รายชื่อนักวิชาการ	ท/ป
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ	รวม		
๒.๓ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ	การจัดเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ขั้นตอนและวิธีการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผลจากการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์และข้อระวังของการนวดฝ่าเท้า	๓๐			๑.นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒.นายธนชาติ พิณรุฑักษ์	
๓. หมวดการฝึกปฏิบัติ	- ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือหน่วยงานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นชอบ จำนวน ๒๐ ราย - การทำรายงานหลังการฝึกปฏิบัติ		๒๐	๒๐	๑.นางสาววิสาขะ โคตะมี ๒.นายธนชาติ พิณรุฑักษ์	
	รวมทั้งสิ้น (ชั่วโมง)	๕๖		๖๐		

หมายเหตุ เพิ่มวิชา การให้คำปรึกษาสำหรับประชาชน จำนวน ๒ ชั่วโมง นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญภักชิตี ปรินญาแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 ความสำคัญ และประโยชน์ของการให้คำปรึกษา กระบวนการให้บริการปรึกษา การสำรวจปัญหา การทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุและความต้องการ การวางแผน แก้ไข
 ปัญหา และการให้คำแนะนำ

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
นายประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ	-ปริญญาแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	๑๕ ปี
	-ใบอนุญาตที่ พท.น.๒๖ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย	
	-ใบอนุญาตที่ พท.น.๒๖ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การนวดไทย	
	-ใบอนุญาตที่ บ.ว.๑๔๕๙๒ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะแผน โบราณ ในสาขา เวชกรรม	
	-ใบอนุญาตที่ บ.ภ.๑๔๙๗๓ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะแผน โบราณ ในสาขา เกษัตริกรรม	
	-ใบอนุญาตที่ บ.ผ.๒๘๔๕ ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผน โบราณ ในสาขา การผดุงครรภ์	
	- ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการแพทย์ แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ ๑	
นางสาววิสาขะ โคตะมี	-ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา สถาบันราชภัฏ พระนคร	๑๐ ปี
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ๖๐ ชั่วโมง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดน้ำมันหอมระเหย ๖๐ ชั่วโมง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวด สปาตะวันตก ๖๐ ชั่วโมง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรการนวด ไทยสปา ๖๐ ชั่วโมง ศูนย์	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง กรมการ แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	
	- ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท ผู้ช่วย นวดแผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง	

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท นวดแผนไทยสำหรับทำงานต่างประเทศ ๘๐๐ ชั่วโมง - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(สุคนธบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม(หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ ๒ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (สายราชสำนัก) ระดับ ๒ - ใบบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 	
นายธนชาติ พินธุรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท นวดแผนไทยสำหรับทำงานต่างประเทศ ๘๐๐ ชั่วโมง - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย ประเภท ผู้ช่วยนวดแผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง - ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรและครูนวดไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดไทย ๑๕๐ ชั่วโมง - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ ๑ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระดับ ๑ 	๑๐ ปี

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
	<ul style="list-style-type: none"> - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (สายราชสำนัก) ระดับ ๒ - ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย (สายเชลยศักดิ์) ระดับ ๒ - ใบบรรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 	
นางรภัสสา รักเกื้อ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ - หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 	๑๐ ปี
นายดรส์พงศ์ วรรณพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา สาธารณสุขชุมชน - ปวส.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนโบราณ สาขาเภสัชกรรม - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท การผดุงครรภ์ไทย - ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย - ใบบรรองผู้ดำเนินการด้านสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 	๑๐ ปี
จำนวนผู้เข้าเรียน/ครั้ง	๒๐ คน/ครั้ง	
สัดส่วนวิทยากร	ภาคทฤษฎี ๑ : ๕๐	
ต่อผู้เรียน	ภาคปฏิบัติ ๑ : ๑๐	

รายชื่อวิทยากร	คุณวุฒิวิทยากร	ประสบการณ์ (ปี)
เอกสารประกอบการเรียน การสอน / ตำรา	๑. กัญจนา ตีวิเศษ. (๒๕๔๒).คู่มืออบรมการนวดไทย.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก. ๒. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๙).เอกสาร ๓. ความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัทเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. ๔. กลุ่มงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๑). คู่มือฝึกอบรมสปาไทยเพื่อสุขภาพ.นนทบุรี.	
อุปกรณ์ประกอบการเรียน/การสอน	๑. ผ้าขนหนู เก้าอี้ลูกค้ำ ที่วางเท้า เก้าอี้ผู้นวด ๒. ฟุ่นโครงสร้างกายภาพของเท้า ๓. บาล์ม ยาหม่อมฤทธิ์ร้อน-เย็น แบ่งฝุ่น ๔. สำลีตัดของชนิดแผ่น แอลกอฮอล์ ๕. เอกสารประกอบการฝึกอบรมการนวดฝ่าเท้า	
การประเมินผล	เกณฑ์การประเมินผล ๑. จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ๒. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย วิธีการประเมินผล ๑. การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๒. การทดสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม	